



TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG

CHUYÊN ĐỔI GIÁO DỤC CÔNG



TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG LÀ GÌ?

Trường học cộng đồng là những trường công lập được định hướng hợp tác và điều hành theo hướng dân chủ, được xây dựng để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các em học sinh tại địa phương. Thông qua các cơ cấu quản trị đích thực và cách tiếp cận từ dưới lên, các giáo viên, học sinh, phụ huynh và các tổ chức cộng đồng sử dụng mô hình ra quyết định chung để hỗ trợ ở khía cạnh học tập, cảm xúc và cộng đồng cho sự thành công của học sinh.

Mỗi trường học cộng đồng đều có đặc điểm riêng vì được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của học sinh và khu phố bằng tài sản của cộng đồng.

Khoản đầu tư mang tính lịch sử của California vào mô hình giáo dục nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo khó và giải quyết thực trạng bất bình đẳng về chủng tộc, kinh tế và các yếu tố khác thực sự rất kịp thời khi học sinh không ngừng cố gắng khôi phục ở khía cạnh học tập, xã hội và cảm xúc trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn ra.



CÁC TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG TẠI CA CÓ LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO?

Mặc dù khái niệm về trường học cộng đồng đã xuất hiện từ cuối thế kỷ trước nhưng phong trào tạo ra những trung tâm thay đổi mang tính chuyển mình này đã nhận được cú hích lớn vào năm 2019, khi các thành viên của Liên Đoàn Giáo Viên Los Angeles (United Teachers Los Angeles, UTLA) gộp cả trường học cộng đồng vào yêu sách trong cuộc đình công lịch sử của họ. Họ đã đảm bảo được nguồn tài trợ cho 30 trường học cộng đồng thông qua Sáng Kiến Trường Học Cộng Đồng Thống Nhất.

Kể từ đó, nhiều chi hội địa phương của Hiệp Hội Giáo Viên California đã hợp tác với các khu học chánh trên toàn tiểu bang để xây dựng và củng cố các trường học cộng đồng ở cả khu vực thành thị và nông thôn, cũng như trong cả cộng đồng lớn và nhỏ.

"Trường học cộng đồng mang lại không gian an toàn cho những học sinh cảm thấy lạc lõng trong một thế giới vẫn còn tồn tại những hệ thống áp bức chủ đạo. Học sinh đa màu cần một nơi tôn vinh toàn bộ bản sắc và trải nghiệm đa dạng của mình".

- DIANA MATIAS CARILLO, HỌC SINH LỚP 11 TẠI OAKLAND, CA PHÁT BIỂU VỀ NHỮNG LỢI ÍCH DÀNH CHO HỌC SINH, ĐẶC BIỆT LÀ HỌC SINH ĐA MÀU, DO TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG MANG LẠI

KHOẢN ĐẦU TƯ MANG TÍNH LỊCH SỬ VÀO CÁC TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG TẠI CA

Các trường học cộng đồng đang nhận được nguồn tài trợ chưa từng có từ tiểu bang, cũng như \$443 triệu từ chính quyền liên bang và \$3 triệu từ Khoản Tài Trợ Tham Gia Quan Hệ Đối Tác và Vận Động Cộng Đồng của Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Gia (National Education Association, NEA), để giúp các khu học chánh chuyển đổi sang trường học cộng đồng. Theo ước tính, nguồn tài trợ này có thể giúp một phần ba trong số 10,600 trường công lập của California chuyển đổi thành trường học cộng đồng.

Các khoản đầu tư vào trường học cộng đồng đều hiệu quả về chi phí. Các nghiên cứu cho thấy mỗi \$1 đầu tư vào chiến lược trường học cộng đồng sẽ mang lại lợi ích lên tới \$15 cho cộng đồng. Các sửa đổi đối với Chương Trình Hợp Tác Trường Học Cộng Đồng California trong Ngân Sách Tiểu Bang California năm 2022 đã cho thấy rõ ràng rằng "những nguồn tài trợ này sẽ không được sử dụng để thực hiện các biện pháp kỷ luật mang tính trừng phạt hay phục vụ hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật trong khuôn viên trường".

Mục tiêu là chuyển đổi mọi trường học có từ 80% học sinh trở lên sống trong hoàn cảnh nghèo khó thành trường học cộng đồng trong vòng năm năm tới.

Một phần nguồn tài trợ sẽ hỗ trợ Trung Tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Chính, là nỗ lực hợp tác giữa Văn Phòng Giáo Dục Quận Alameda, Đại Học California tại Los Angeles, Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Gia và tổ chức Người Dân California vì Công Lý. Bốn trung tâm hỗ trợ kỹ thuật khu vực sẽ được công bố vào Mùa Xuân năm 2023. Vào tháng 11 năm 2021, Sở Giáo Dục California đã trao khoản tài trợ trị giá \$649 triệu trong đợt đầu tiên:

- o 192 cơ quan giáo dục địa phương (local education agency, LEA) đã nhận được khoản tài trợ lập kế hoạch hai năm.
- o 76 LEA đã nhận được khoản tài trợ triển khai cho 438 trường học.

CÁC TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG CÓ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ KHÔNG?

Các trường học cộng đồng đã có những kết quả đáng ghi nhận. Một báo cáo gần đây của Viện Chính Sách Học Tập cho thấy các trường học cộng đồng giúp:

- o Tăng thành tích của học sinh và tăng tỷ lệ nhập học và đi học đều.
- o Tăng số lượng học sinh vào cao đẳng, đại học.
- o Giảm khoảng cách thành tích, tỷ lệ bỏ học và tình trạng nghỉ học thường xuyên.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc mục "Building the Heart and Hub" ("Hỗ Trợ Toàn Diện cho Học Sinh") trên tạp chí California Educator tháng 10/tháng 11 năm 2021. Quét mã QR dưới đây.



"Lý do tôi tham gia vào phong trào này và trở thành một giáo viên là để tạo ra sự khác biệt thực sự có tác động mạnh mẽ. Trường học cộng đồng là cơ hội để thực hiện mục tiêu này".

- PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI GIÁO VIÊN CALIFORNIA (CALIFORNIA TEACHERS ASSOCIATION, CTA)
DAVID B. GOLDBERG